

**ỦY BAN DÂN TỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 839/UBNDT-VPCTMTQG

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

V/v giải đáp vướng mắc đối với xã ĐBKК  
hoàn thành nông thôn mới trong triển khai thực  
hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào  
DTTS&MN

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Ủy ban Dân tộc nhận được Văn bản số 144/BDT-CS ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình) đối với xã đặc biệt khó khăn (ĐBKК) hoàn thành Nông thôn mới năm 2024. Trong nội dung Văn bản số 144/BDT-CS, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đề nghị:

1. Đối với xã ĐBKК được công nhận hoàn thành nông thôn mới sau thời điểm cấp thẩm quyền phân bổ, giao vốn thực hiện Chương trình, thì có tiếp tục được bố trí vốn để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình?

Nội dung trên Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau: Đối với xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực (quy định tại Điều 3 Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021). Như vậy theo Văn bản của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, đối với xã Vĩnh An được xác định là xã khu vực I kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định số 289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và thôi hưởng các chính sách áp dụng cho xã khu vực III, khu vực II.

Trường hợp xã hoàn thành nông thôn mới nhưng vẫn thuộc đối tượng của dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình thì vẫn tiếp tục được bố trí vốn để triển khai thực hiện.

2. Đối với các thôn ĐBKК đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thuộc xã được công nhận hoàn thành nông thôn mới có tiếp tục được hưởng chính sách của Chương trình hay không?

Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau: Đối tượng của từng dự án, tiểu dự án được quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp xã hoàn thành nông thôn mới nếu thôn vẫn thuộc đối tượng thụ hưởng dự án, tiểu dự án thì vẫn tiếp tục được triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình.

3. Khi xã ĐBKK được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có phải làm quy trình rà soát lại các thôn ĐBKK thuộc xã hay không?

Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau: Hiện nay chưa có căn cứ, cơ sở để rà soát các thôn ĐBKK thuộc xã vừa hoàn thành nông thôn mới, do vậy danh sách thôn ĐBKK vẫn theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình, gửi Ban Dân tộc tỉnh Bình Định chỉ đạo áp dụng trên địa bàn tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND (để b/c);
- TT, PCN UBND Y Vinh Tor (để b/c);
- Lưu: VP CTMTQG.

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
CHÁNH VĂN PHÒNG CTMTQG**



**Hà Việt Quân**